

คำถาม 1. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ให้โรงเรียน รายงานอย่างไร

ตอบ ให้โรงเรียนรายงานมาในลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจนว่า ไปใช้จ่ายในลักษณะใด เช่น จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง หรือจัดหา ปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง เช่น ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน, ค่าเสื้อผ้าและวัสดุ เครื่องแต่งกายนักเรียน, ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร, ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากที่กล่าวมา

คำถาม 2. การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนจะจัดทำแบบคำขอของงบประมาณสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาภายใน โรงเรียนมาได้หรือไม่

ตอบ การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาภายในโรงเรียน จะต้องเป็นการขอติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น หากไม่ใช่ จะเป็นการของงบประมาณเข้าข้างงบดำเนินงาน

คำถาม 3. โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ส่งผลให้หลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบ

ได้รับความเสียหาย โรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ให้โรงเรียนรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง หากมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ให้ส่งคำขอของงบประมาณ โดยจัดทำปริมาณงานและราคา ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 พร้อมแนบภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น, สำเนาบันทึกการอยู่เวรของครูเวรประจำวัน และสำเนาบันทึกการตรวจสอบความเสียหายของ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น

คำถาม 4. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารเรียนปีเดียว

มีความประสงค์ของงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ก่อสร้าง โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ให้โรงเรียนจัดส่งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ แบบสรุปการขอ งบประมาณตามที่กำหนด, สำเนาสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

คำถาม 5. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา จะต้องจัดส่งเอกสารอย่างไรบ้าง

ตอบ การขอรายการครุภัณฑ์การศึกษา ให้โรงเรียนจัดส่งแบบคำขอครุภัณฑ์ตามแบบที่ 1 -3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีขอ ครุภัณฑ์การศึกษา ให้แยกส่งเป็นชุด เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ ก็จัดส่งรายการละ 1 ชุด (แบบที่ 1-3) รวม 3 ชุด เป็นต้น

คำถาม 6. การกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถานศึกษากรอกข้อมูลในส่วนที่ 5 ไม่สอดคล้องกัน

ตอบ 1. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 (กรอกข้อมูลไม่ตรงกับรายงานคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

2. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 (กรอกข้อมูลไม่ตรงกับรายรับของสถานศึกษา ที่มีรายรับ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563

3. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 4 (กรอกข้อมูลไม่ตรงกับรายจ่ายของสถานศึกษา ที่มีรายจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563